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Sæl 
Meðfylgjandi tillaga borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um úrbætur vegna lyktarmengunar frá 
Gufunesi er send umhverfis- og heilbrigðisráði til meðferðar. 
Í samræmi við breytt verklag við fundi borgarráðs er tillagan nú á forræði umhverfis- og 
heilbrigðisráðs. og leggja skal hana fram á þeim vettvangi til afgreiðslu. 
Ekki þarf að upplýsa borgarráð um frekari vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Óskað er eftir að því að vinna að úrbótum vegna lyktamengun sem hefur borist í sumar yfir 
Grafarvog frá Gufunesi verði sett af stað. Margoft hefur verið kvartað undan þessari 
lyktamengun sem ekki virðist vera hægt að finna lausn á. Þessi lyktamengun er að valda 
íbúum óþægindum ásamt því að hún leggst yfir útivistarsvæðið við Gufunesbæ og því færri 
sem sækja svæðið vegna óþæginda sem þessi lykt er að valda.  Það er mikilvægt að fundin 
verði lausn á þessari lyktamengun sem fyrst og komið í veg fyrir hana ásamt því að úrbætur 
verði kynntar fyrir borgarráði fyrir lok september.


